

TIỀN HẢI

Phát triển bền vững kinh tế biển

Với chiều dài bờ biển hơn 23km, huyện Tiền Hải có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.



Người dân Tiền Hải chuẩn bị ngư cụ ra khơi đánh bắt hải sản.

Thời gian qua, Tiền Hải triển khai tốt các chính sách khuyến khích của Chính phủ, của tỉnh về phát triển khai thác hải sản xa bờ và hiện đại hóa đội tàu khai thác để giúp chuyển dịch dần cơ cấu nghề khai thác, giảm áp lực khai thác đối với vùng biển ven bờ, mang lại giá trị kinh tế cao cho ngư dân.

Trước đây thì cũng như nhiều ngư dân địa phương chủ yếu đánh bắt gần bờ, từ khi được định hướng và hỗ trợ của Nhà nước, gia đình đã huy động vốn đầu tư tàu công suất lớn, đánh bắt vùng ngư trường xa. Sự cố gắng thường xuyên của các đội tàu, ngư dân trên các vùng biển xa không chỉ nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế nguồn tài nguyên biển mà còn góp

phần quan trọng khẳng định chủ quyền và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển. Bên cạnh tập trung hiện đại hóa đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ, nuôi trồng thủy hải sản vẫn là thế mạnh của Tiền Hải giúp người dân ven biển phát triển kinh tế vững chắc. Anh Nguyễn Văn Nhân, xã Nam Thịnh cho biết: Những năm qua, UBND huyện Tiền Hải đã

khuyến khích các hộ dân đầu tư xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo hướng bền vững. Để nuôi tôm hiệu quả, gia đình tôi đã áp dụng công nghệ mới như: lót bạt HDPE quanh bờ và đáy ao, xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy trình, lắp đặt quạt nước, sủi khí cho ao, ứng dụng công nghệ giữ ô xy hòa tan trong nước. Ưu điểm nuôi tôm công nghệ cao là dễ cải tạo ao, tốn ít thời gian hơn so với ao nền đất, có thể nuôi tôm thâm canh mật độ cao và ít rủi ro, đặc biệt nuôi tôm vào mùa đông. Năm 2019, anh đã thắng lợi cả 3 vụ tôm liên tiếp. Riêng vụ đông sản lượng tôm đạt trên 4 tấn/8 sào, trừ chi phí nhân thu lãi trên 400 triệu đồng. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Tiền Hải có 549 tàu đánh bắt hải sản, trong đó 142 tàu khai thác trung và xa bờ. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 4.889ha. Để phát huy tiềm năng kinh tế biển và phát triển khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững, Tiền Hải đang nỗ lực tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản, thực hiện tốt các chế độ, chính sách để phát triển đội tàu khai thác xa bờ công suất lớn với các nghề khai thác sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sắp xếp cơ cấu nghề nghiệp khai thác hợp lý trên cơ sở giảm các nghề khai thác hủy diệt, ảnh hưởng tới nguồn lợi, tăng các nghề có tính chọn lọc và thân thiện với môi trường. Các chính sách về

hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản, đóng tàu đánh bắt xa bờ có tác dụng tích cực. Sản lượng khai thác hải sản hàng năm tăng nhanh và liên tục. Hiện nay, đánh bắt thủy sản xa bờ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong vấn đề an ninh quốc gia. Còn đối với nuôi trồng thủy sản, bước đột phá mới của Tiền Hải đã thay đổi phương thức nuôi trồng chuyển dần sang thâm canh, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm gắn với tăng vụ và đa dạng các đối tượng nuôi phù hợp với từng vùng môi trường sinh thái. Chủ trọng kiểm soát, khống chế kịp thời các dịch bệnh nguy hiểm, giảm thiểu thiệt hại gây ra. Tiền Hải đã tiến hành quy hoạch vùng ương ngao giống với diện tích 300ha; 2 cơ sở sản xuất giống thủy sản mỗi năm đáp ứng được 20% nhu cầu. Quy vùng 93ha nuôi tôm thâm canh theo hướng công nghệ cao, mỗi năm nuôi từ 2 - 3 vụ mang lại hiệu quả kinh tế gấp 3 - 5 lần nuôi truyền thống. Chế biến thủy sản từng bước được chú trọng, đã hình thành các doanh nghiệp, đầu mối chế biến cung cấp trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, chú trọng nuôi trồng hải sản tạo ra một số sản phẩm chủ lực, các loại thủy sản có lợi thế, có sức cạnh tranh trên thị trường; đa dạng hóa các đối tượng khai thác và nuôi trồng thủy sản theo hướng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất thủy sản phát triển khá mạnh cả nuôi trồng, khai thác và dịch vụ điện tích nuôi trồng thủy

sản hàng năm đạt 4.889ha, sản lượng đạt khoảng 62.464 tấn; sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng 22.772 tấn. Giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng bình quân 5 năm là 7,89%. Sản phẩm thủy sản từ nuôi trồng, đánh bắt của Tiền Hải chủ yếu được chế biến thô, tiêu thụ ở thị trường nội tỉnh và trong nước, riêng ngao đã xuất sang thị trường EU. Để duy trì khai thác, nuôi trồng thủy sản bền vững Tiền Hải tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu thuyền trong mùa mưa bão. Phát huy năng lực, hiệu quả cảng cá và khu neo đậu, đẩy mạnh phát triển đánh bắt, khai thác thủy sản với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo. Tiền Hải cũng tập trung giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án đường bộ ven biển, các dự án trong Khu kinh tế Thái Bình; xây dựng đường số 4 nối từ cảng Trà Lý đến khu công nghiệp Tiền Hải. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Đặc biệt, UBND tỉnh đã có chủ trương mở cảng cá Cửa Lân thuộc địa phận xã Nam Thịnh sẽ góp phần đáp ứng cho 100 lượt tàu thuyền ra vào/ngày, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 12.000 tấn/năm. Việc mở cảng cá sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của Tiền Hải vững chắc.

MANH THẮNG

TỪ NAY ĐẾN 2025 CÁC TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN. Để triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, trong 5 năm tới, từ nay đến 2025, Chính phủ đặt ra 3 khâu đột phá về chính sách, khoa học công nghệ và phát triển kết cấu hạ tầng. Quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; Phát triển kinh tế biển và ven biển; Nâng cao đời sống, xây dựng văn hóa biển; Khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, hợp tác quốc tế.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN QUỲNH HƯNG Hoạt động ổn định

Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, song với các giải pháp sáng tạo và hiệu quả, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Quỳnh Hưng (Quỳnh Hưng) luôn duy trì hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Hoàng Lê Dũng, Giám đốc Quỹ TDND Quỳnh Hưng cho biết: Một trong những giải pháp quan trọng được Quỹ tập trung triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay đó là tích cực tìm kiếm khách hàng tốt, duy uy tín, năng lực tài chính và có phương án vay vốn khả thi để tập trung cho vay, trên cơ sở đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Với tổng số 12 cán bộ, nhân viên, Quỹ TDND Quỳnh Hưng thực hiện phân công phụ trách theo địa bàn với các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện từ việc tìm kiếm khách hàng, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay đến việc đôn đốc, thu nợ gốc và lãi... Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Quỹ TDND Quỳnh Hưng còn tổ chức họp định kỳ hàng tháng, trên cơ sở đó đánh giá những kết quả đạt được trong tháng, phân tích những khó khăn, vướng mắc để đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đạt được kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, Quỹ TDND Quỳnh Hưng còn thực hiện nghiêm túc cơ chế lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trước tác động của dịch Covid-19, Quỹ đã tổ chức họp Hội đồng quản trị, quyết định cắt giảm lợi nhuận và một số khoản chi không cần thiết để thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng sớm vượt

qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất như: giảm 5% tổng số lãi phải trả cho tất cả các món vay trong 3 tháng từ 7/5 - 7/8/2020, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ thêm từ 1 - 6 tháng cho khách hàng mà không phải chuyển nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất giảm 0,23%/năm đối với kỳ ngắn hạn và giảm 0,2%/năm đối với kỳ trung, dài hạn cho khách hàng vay mới từ ngày 13/8/2020. Với các giải pháp đó, đến hết tháng 8/2020, Quỹ TDND Quỳnh Hưng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và gia hạn nợ cho 10 khách hàng với dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ đạt 1.243 tỷ đồng; giảm lãi vay cho khách hàng khoảng 80 triệu đồng. Ông Trần Công Kiên, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ dân dụng (thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh Hưng) cho biết: Thời gian qua hoạt động sản xuất của cơ sở gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu dùng của khách hàng giảm trong khi

các chi phí về nhân công, tiền điện và các chi phí khác vẫn phải duy trì bình thường. Khi Quỹ TDND Quỳnh Hưng thông báo sẽ hỗ trợ giảm tiền lãi vay với mức giảm 5% tổng số lãi phải trả, gia đình tôi phần khởi lắm. Mặc dù số tiền hỗ trợ không được nhiều nhưng cũng là rất quý bởi có thể giúp gia đình tôi giảm bớt được một khoản chi phí, sớm ổn định, phát triển sản xuất. Triển khai có hiệu quả các giải pháp, Quỹ TDND Quỳnh Hưng đã không ngừng phát triển và trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân ở địa phương. Từ quy mô hoạt động ban đầu chỉ trên địa bàn xã Quỳnh Hưng, đến nay Quỹ còn mở rộng sang cả xã Quỳnh Bảo với tổng số 1.740 thành viên; tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 107 tỷ đồng, tăng 22,55% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay thành viên đạt 64,7 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch đề ra. Từ nguồn vốn của Quỹ, các thành viên có điều kiện mở rộng phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại, phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh doanh dịch vụ vận tải... Anh Nguyễn Đình Thuật (thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng) chia sẻ:

Được Quỹ TDND Quỳnh Hưng tạo điều kiện cho vay vốn, năm 2019 gia đình tôi đã liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng để đầu tư mô hình trồng cây cà gai leo với tổng diện tích 4ha. Đến nay, mô hình bước đầu đã đem lại hiệu quả cao, cho thu hoạch được 3 vụ/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù đến nay các chỉ tiêu kinh doanh của Quỹ TDND Quỳnh Hưng đã vượt so với kế hoạch đã đề ra, nhưng đối với chỉ tiêu dư nợ cho vay vẫn chỉ tiêu 2,2 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019. Do đó, trong thời gian tới, Quỹ TDND Quỳnh Hưng tăng cường bám sát mục tiêu hoạt động, định hướng phát triển của ngành Ngân hàng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung cho vay đúng trọng tâm, trọng điểm; chủ động tìm kiếm khách hàng cũng như đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng vay vốn... MINH HƯƠNG



Gia đình anh Nguyễn Đình Thuật (xã Quỳnh Hưng) phát triển mô hình trồng cây cà gai leo từ nguồn vốn của Quỹ TDND Quỳnh Hưng.

Hiệu quả giống lúa BC15 kháng đạo ôn



Diện tích gieo cấy giống lúa BC15 kháng đạo ôn của ông Bùi Văn Thế, xã Phúc Thành (Vũ Thư).

Giống lúa BC15 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinH Seed (ThaiBinH Seed) lâu nay vốn đã được nông dân ở xã Phúc Thành (Vũ Thư) tin dùng bởi năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Thế nhưng, ở vụ mùa này, niềm vui của người nông dân còn được nhân đôi do sử dụng giống lúa BC15 kháng đạo ôn của ThaiBinH Seed khi gieo cấy: tiết kiệm hơn và năng suất cao hơn. Ông Hà Hữu Nghị, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Phúc Thành cho biết: Vụ mùa năm nay, HTX mạnh dạn liên kết với ThaiBinH Seed đưa giống lúa BC15 kháng đạo ôn vào sản xuất thí nghiệm trên 7ha với 52 hộ dân trong thôn Hưng Bắc, xã Phúc Thành. Qua đánh giá thực tế cho thấy, giống lúa BC15 kháng đạo ôn là giống lúa thuần cho năng suất, chất lượng gạo cao. Giống lúa BC15 kháng đạo ôn thích ứng với các chân đất như vằn cao, vằn, vằn thấp. Lúa có khả năng kháng bệnh đạo ôn và một số đối tượng sâu bệnh khác

như đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, ngoài ra có khả năng chống chịu tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Đến nay, lúa phát triển tốt, dự kiến cho thu hoạch vào đầu tháng 10/2020. Năng suất dự kiến đạt trên 70 tạ/ha. Nhìn cảnh đồng trải dài, bóng lúa trĩu nặng và chỉ còn khoảng nửa tháng nữa cho thu hoạch, ông Bùi Văn Thế, thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành chia sẻ: Gia đình tôi hàng chục năm nay vẫn gieo cấy giống lúa BC15 của ThaiBinH Seed. Tuy nhiên, giống lúa này sản xuất ở vụ xuân thì hay bị nhiễm đạo ôn, phải phun nhiều thuốc trừ sâu bệnh, năng suất vụ cao nhất chỉ đạt khoảng 2 - 2,2 tạ/sào. Vụ mùa năm nay, được HTX khuyến cáo, tôi gieo cấy 7 sào bằng giống BC15 kháng đạo ôn. Tôi thấy so với BC15 trước đây thì ngoài ưu điểm cây khỏe, sinh trưởng, phát triển rất tốt thì giống không có dấu hiệu nhiễm sâu bệnh hại, nhất là bệnh đạo ôn, khô vằn. So với giống khác phải phun 2 - 3 lần thuốc

phòng, trừ sâu bệnh thì sản xuất giống này mỗi sào sẽ tiết kiệm được từ 150.000 - 200.000 đồng tiền thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Dự kiến vụ mùa này năng suất lúa của gia đình sẽ đạt cao hơn các vụ trước, ước khoảng 2,3 - 2,5 tạ/sào. Vốn được mệnh danh là "hoa hậu lúa" vang tiếng trên thị trường khi giống BC15 mang lại những mùa vàng cho người nông dân, được nông dân tin dùng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của ThaiBinH Seed, giống BC15 này thường bị nhiễm đạo ôn, nhất là sản xuất ở vụ xuân, khi gặp thời tiết không thuận lợi thì năng suất và sản lượng bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, làm thế nào để giống lúa này kháng được bệnh luôn canh cánh trong lòng những người sản xuất giống lúa ở ThaiBinH Seed. Đến năm 2017, ThaiBinH Seed đã cùng với Viện Cây Lương thực, cây thực phẩm đã cấy thành công gen kháng đạo ôn (piTa) vào giống lúa BC15 để khắc phục nhược điểm trên, sau đó triển khai trồng khảo nghiệm tại nhiều địa phương trên cả

nước. Đến nay, giống lúa BC15 cấy gen kháng đạo ôn được nông dân đánh giá cao, là loại giống có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn mang lại một vụ mùa bội thu. Ông Phạm Xuân Sơn, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ThaiBinH Seed cho biết: Trước đây, giống BC15 thường được gieo cấy ở vụ xuân. Tuy nhiên, do thời tiết nên giống dễ mắc bệnh đạo ôn và một số loại bệnh khác. Mục đích của ThaiBinH Seed sản xuất giống lúa BC15 kháng đạo ôn một mặt là để hạn chế thiệt hại cho nông dân, mặt khác có thể đưa giống lúa này vào gieo cấy ở cả 2 vụ. Bên cạnh đó, năng suất lúa BC15 kháng đạo ôn cũng cao hơn nên sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn. Cũng theo ông Sơn, vụ mùa năm nay là vụ đầu tiên ThaiBinH Seed cung ứng giống lúa BC15 kháng đạo ôn ra thị trường. Ngoài các tỉnh trong nước, tại tỉnh Thái Bình, Công ty đã cung ứng khoảng 700 tấn giống lúa này để nông dân sản xuất. Nhìn chung, bà con nông dân và chính quyền địa phương đánh giá rất cao giống lúa BC15 kháng đạo ôn. Đây là giống sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao và nhược điểm nhiễm bệnh đạo ôn đã được khắc phục tương đối triệt để. Nhiều nông dân ở xã Phúc Thành cũng chia sẻ, với ưu điểm của giống BC15 kháng đạo ôn, tính ra mỗi sào sẽ thu được lợi nhuận khoảng 1,3 - 1,5 triệu đồng. Đó là niềm vui, niềm phấn khởi và cũng là tiền đề để các vụ mùa sau nông dân Phúc Thành nói riêng và nông dân trong nước nói chung sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích giống lúa BC15 kháng đạo ôn của ThaiBinH Seed, góp phần giúp nâng năng suất, giảm chi phí và thu nhập cho bà con nông dân. MAI THƯ